

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

# PTTGC – พี่เขบอก ต้องตัวใหญ่

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

## ที่มาที่ไป...

อ้าวววว นั่นก็แปลว่า ให้น้ำหนักของตลาด ในทางขึ้นละสิใช่ไหมพี่เหื้อ หรือ พี่เหื้อจะไม่สนใจที่ใครๆ เขาว่า ราคาหุ้นในระดับนี้ แพงแล้ว เต็มมูลค่าแล้ว อะไรเลยหรืออย่างไรกัน แล้ว ที่บอกว่า พี่เขบอก เจ๊เขบอกเหื้อ เขาคิดยังไง เขาเป็นใคร... จริงๆ การเล่นหุ้น การลงทุนในตลาด พี่เหื้อก็ได้อ่านมาอย่างยาวนานแล้วว่า มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งแค่เพียงอย่างเดียว และระยะสัปดาห์ หรือ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ใครๆ เขาบอกว่า ราคาแพง ราคาเต็มมูลค่า พี่เหื้อก็ยิ่งเหมือนจะบอกในวันวานเหมือนกันนะว่า ดูเทคนิคของตลาดหรือ ของหุ้นกันดีๆ ละ อากาศเหมือนมันไม่อยากจะลงเลยนะ แล้วระดับ 1300 นั้น หากจะขึ้นได้ หรือผ่านไปได้ รอบนี้ไม่ใช่พี่เหื้อหรือพี่คนไหน หรือเจ๊คนใดมองออก ใครๆ ก็มองออกทั้งนั้นแหละครับ... แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้จะมั่นใจตามนั้นหรือตามสายตาที่เห็นมากไป ยังไงเสีย ก็ต้องมีทางหนีไว้วพร้อมเสมออยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะให้น้ำหนักเอนเอียงไปทางไหนมากกว่านั่นเอง จะว่าไปแล้ว พี่เหื้อเมฆเขียนๆ อยู่ทุกวัน ก็มีคนอื่นอ่านในส่วนแรกนี้บ้าง ไม่อ่านบ้าง ก็คงเป็นเรื่องปกติแหละ เพราะในยุคนี้ ทุกท่านขอแค่เห็นว่า คอลัมน์ไหน นักวิเคราะห์ท่านใด แนะนำตัวไหนในวันนั้นๆ ก็พอแล้ว แม้บางคนเห็นหุ้น ก็จะโดดใส่โดยไม่อ่านวิธีการเล่น แล้วราคาไม่ขึ้น ก็จะติดอาการเห็บๆ นักวิเคราะห์ที่ไปก็ตามที่เถอะครับ แต่ถ้าจะดี ท่านแค่เห็นหุ้น แล้วไปดูจังหวะเอาเอง ก็น่าจะดีกว่านะครับ แปลว่า ท่านต้องอ่านเทคนิคหรือดูเทคนิคเป็นไว้วก่อนเป็นดีกว่า จะได้ไม่ต้องไปโทษเจ๊ หรือโทษพี่เหื้อในวันหน้าจะครับ

## ดูตามเกม...

หลักๆ ก็เล่นเกมทางขึ้นมาแล้วรอบนี้แหละ แล้วก็พักตัวไปสักระยะหนึ่งแล้ว และในวันก่อน ราคาก็ขึ้นมา แถมวันวาน ก็ยังขึ้นมาอีก เกมนี้ จึงน่าจะเรียกว่า เกมต่อเนื่อง น่าจะมากอีกละ

**แนวรับ** : ... 41.0-40.0 หรือ **ไม่ควรหลุด 39.0 เป็นดี**

**เป้าหมาย** : ... 48.0-50.0 หรือ ถ้า **Pattern** นี้ **มอง 52.0**

Price Chart...(PTTGC)



## ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น PTTGC...** รูปแบบนี้ ทรงนี้ ไม่จำเป็นจะต้องขึ้นเลยในวันนั้นก็ได้นะครับ จะพักวันหนึ่งก็ไม่ผิดนะ แต่ถ้าจะขึ้นต่อเลยนั้น ก็อาจจะขึ้นได้แรงๆ ก็ไม่แปลก ดังนั้น การจะซื้อหุ้นตัวนี้ในวันนั้นๆ ก็ต้องคิดไว้วก่อนว่า จะต้องถือหุ้นได้ (อย่างวันวาน ก็ต้องถือ IRPC มาแล้ว) ซึ่งหากซื้อแล้วขึ้นเลย ก็ไม่จำเป็นต้องรีบขาย เพราะด้วยค่าสัญญาณของ MA. ถ้าขึ้น ก็แปลว่า ต้นๆ ของมันนะ แม้ว่าจะเป็นการขึ้นในระยะ 2 ก็ตามที่ แต่ก็ยังไม่ต้นของระยะ 2 นั่นเอง... ส่วนรูปแบบของ Price Pattern นี้ เป้าหมายจริงๆ จะอยู่ 52.0-54.0 ได้เลย แต่ถ้าจะว่ากันตามโครงสร้างใหญ่ ก็จะมีแนวต้านที่ระดับ 48-50 แล้วถ้าดูจริงๆ ต่ำกว่า 38.0 ไม่ดีนะ (39.0 ยังพอทน)